

ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THÁI BÌNH Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

ĐỖ ĐÌNH AN
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy,
Chủ tịch HĐND thành phố Thái Bình

5 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp, giúp đỡ của các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, các lực lượng vũ trang thành phố và cộng đồng doanh nghiệp đã nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.



Đổng chí Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thái Bình trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên Đảng bộ xã Vũ Chính.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; trong nước, trong tình đứng trước nhiều vấn đề mới, có cả thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; xác định lãnh đạo phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm kỳ qua, bằng nhiều giải pháp linh hoạt, Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra. Kinh tế thành phố tiếp tục phát triển mạnh với tốc độ tăng trưởng bình quân 13,86%/năm, tăng 1,56% so với mục tiêu Đại hội (cao hơn mức trung bình của tỉnh 1,38%); trong đó, công nghiệp, xây dựng tăng 15,58%/năm, gấp 2,06 lần năm 2015; thương mại, dịch vụ tăng 10,28%/năm; nông nghiệp, thủy sản tăng 0,62%/năm. Riêng năm 2020, tổng giá trị sản xuất ước đạt 42.177,5 tỷ đồng, gấp 1,91 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: công nghiệp, xây dựng chiếm 70,1%; thương mại, dịch vụ chiếm 28,1%; nông nghiệp, thủy sản chiếm 1,8%. Trên lĩnh vực sản xuất công nghiệp, xây dựng, cùng với quan tâm đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, thành phố còn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, phát triển sản xuất; đã thu hút 188 dự án đầu tư (5 năm có 36 dự án đầu tư mới) với tổng vốn đầu tư 15.470 tỷ đồng. Đến nay, trên địa bàn thành phố có 381 doanh nghiệp hoạt động ổn định, tăng 20,19% so với năm 2015. Hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển mạnh với đa dạng loại hình kinh doanh, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng ngày càng cao của nhân dân. Hiện có 1.272 doanh nghiệp và 17.947 cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ,

tăng gấp 1,8 lần năm 2015, thu hút trên 43.500 lao động. Không chỉ tập trung phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, thành phố còn chú trọng đầu tư phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, góp phần quan trọng nâng giá trị sản xuất lên 140,7 triệu đồng/ha/năm, tăng 22,5 triệu đồng/năm so với năm 2015; đã phát triển nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung theo quy hoạch. Trong xây dựng nông thôn mới, với sự nỗ lực, chung sức thực hiện của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân, thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, xây dựng kết cấu hạ tầng, quản lý đô thị và tài nguyên môi trường cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng. 5 năm thành phố đã đầu tư xây dựng, nâng cấp nhiều công trình, hạ tầng quan trọng, tạo điểm nhấn mở rộng không gian đô thị như: đường vành đai phía Nam giai đoạn 2, cầu vượt sông Trà Lý, Quảng trường Thái Bình, Đền thờ Bác Hồ, Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam, đường Võ Nguyên Giáp, dự án BT đường Kỳ Đồng, khu nhà chung cư, nhà ở xã hội tổ 39, 40 phường Quang Trung, dự án thu gom và xử lý nước thải bằng vốn ODA.... góp phần làm thay đổi căn bản diện mạo đô thị, đưa thành phố xứng tầm với đô thị loại I.

Song song với phát triển kinh tế, Đảng bộ thành phố đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được triển khai sâu rộng, đạt hiệu quả thiết thực. Đến năm 2020 có 90,8% số gia đình, 97,7% số cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, tăng 2,5% số gia đình và 7,5% số cơ quan, đơn vị so với năm 2015. Sự nghiệp giáo dục, đào tạo có bước đột phá cả về quy mô và chất lượng, dẫn đầu toàn tỉnh trong các cuộc thi; tỷ lệ học sinh đỗ vào lớp 10 các trường công lập hàng năm đạt trên 70%, học sinh đỗ THPT chuyên chiếm bình quân trên 55% học sinh toàn tỉnh, hầu hết thủ khoa là học sinh thành phố; tỷ lệ trẻ vào mẫu giáo hàng năm đạt 100%. Sự nghiệp y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình được duy trì và đạt nhiều kết quả. Đến nay, các xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 9%. Bên cạnh đó, thành phố còn quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với người có công và đối tượng bảo trợ xã hội, các chương trình giảm nghèo, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Công tác quốc phòng, an ninh được tăng cường, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. 5 năm qua, thành phố đã giao 965 tân binh lên đường nhập ngũ, bảo đảm đủ chỉ tiêu, an toàn và đúng luật.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thành phố luôn chú trọng củng cố, xây dựng tổ chức đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Để cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp trong thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần đẩy lùi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo

đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Công tác tư tưởng được Đảng bộ thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 5 năm qua, thành phố đã mở 337 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho trên 36.690 lượt học viên. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được tập trung chỉ đạo, công tác đảng viên được coi trọng, công tác cán bộ được đổi mới và nâng cao về chất lượng. Hàng năm, số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 94%, không có đảng bộ, chi bộ yếu kém; trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát được các cấp ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Với những kết quả đạt được, Đảng bộ thành phố được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ thành phố tiếp tục "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy dân chủ, tăng cường sức mạnh đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo huy động mọi nguồn lực, phát triển nhanh và bền vững; xây dựng thành phố Thái Bình trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh". Mục tiêu cụ thể đặt ra là tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 12,7%/năm trở lên; đến năm 2025: công nghiệp, xây dựng đạt 65,5%, thương mại, dịch vụ 33,5%, nông nghiệp, thủy sản 1,0%; hàng năm 95% trở lên tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 85% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; mỗi năm kết nạp từ 150 đảng viên trở lên. 90% chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội xếp loại tốt trở lên.

Với tinh thần đổi mới, đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân, tất cả vì sự phát triển của thành phố; phát huy truyền thống anh hùng trong đấu tranh cách mạng, cần cù, sáng tạo trong học tập và lao động, nhất là những kết quả, bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ 2015 - 2020; kiên quyết khắc phục những yếu kém, khuyết điểm, hạn chế, Đảng bộ và nhân dân thành phố quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXVIII và nghị quyết đại hội đảng các cấp, xây dựng thành phố Thái Bình trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh, giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với niềm tin của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân, xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.



Trước thềm Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Bình lần thứ XXVIII

Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Bình lần thứ XXVIII là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Các tầng lớp nhân dân kỳ vọng và tin tưởng Đại hội sẽ huy động được trí tuệ tập thể, sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị để hoạch định chiến lược phát triển của thành phố trong 5 năm tới. Phóng viên Báo Thái Bình ghi nhận ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố Thái Bình.

Ông Vũ Hồng Thái, nguyên Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thái Bình



Chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi trước thành tựu của nhiều nhiệm kỳ qua, nhất là nhiệm kỳ 2015 - 2020; thành phố ngày nay đổi mới rất nhiều, trưởng thành rất nhiều. Đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân ngày càng khởi sắc. Nhân Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXVIII sắp diễn ra, với tư cách là một đảng viên, tôi mong Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành khóa mới có đủ tài năng, đạo đức để lãnh đạo nhân dân gạt hái nhiều thành tựu hơn nữa. Để thành phố sớm trở thành đô thị loại I, trong định hướng nhiệm kỳ tới, thành phố cần quan tâm đầu tư phát triển kinh tế - văn hóa hai bên bờ sông Trà Lý, nâng cấp các công trình văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn.

Ông Bùi Quang Đoàn, Bí thư Đảng ủy phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình



Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Bình lần thứ XXVIII là dấu mốc lịch sử đối với Đảng bộ và nhân dân thành phố. Chúng tôi tin tưởng Đại hội sẽ xác định những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, tăng cường sức chiến đấu của tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới để đưa thành phố có bước phát triển toàn diện, vượt bậc, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế của tỉnh. Chúng tôi cũng kỳ vọng Đại hội lần này sẽ bầu ra được những đồng chí dấn thân, đủ tài để lãnh đạo và đưa ra những quyết sách phù hợp với tình hình phát triển của thành phố, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân.

Trung tá Cao Thị Minh Toàn, Trưởng Công an phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình



Nhìn lại những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ qua, tôi nhận thấy các cấp ủy trong Đảng bộ thành phố đã thực sự quyết tâm, có nhiều đổi mới, sáng tạo, giải pháp đột phá trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nói chung và cán bộ nữ nói riêng. Nhờ đó, phụ nữ có nhiều cơ hội, điều kiện phát huy và nâng cao vị thế trong gia đình, tự tin khẳng định mình và tham gia có hiệu quả trong tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội... Để phát huy tốt hơn nữa vai trò của phụ nữ, tôi mong muốn trong nhiệm kỳ tới Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng cán bộ nữ để có đội ngũ kế thừa nhằm phục vụ lâu dài cho sự phát triển của thành phố.

Ông Bùi Bá Tứ, Bí thư Chi bộ tổ 16, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình



Trong nhiệm kỳ qua, cá nhân tôi cũng như đồng đội cán bộ, đảng viên và người dân tổ 16, phường Kỳ Bá đều nhận thấy lãnh đạo thành phố đã có những giải pháp hiệu quả đưa kinh tế - xã hội của thành phố có những chuyển biến tích cực. Đời sống của người dân được nâng lên, môi trường sống ngày càng xanh, sạch, đẹp. Trước thềm Đại hội Đảng bộ thành phố, chúng tôi rất kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn của Đảng bộ, chính quyền thành phố trong việc nâng cao chất lượng quy hoạch, khắc phục những nhược điểm trong công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng.

Ông Vũ Mạnh Hoàn, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Bình, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Ô tô Hưng Thịnh Phát



Những năm qua, thành phố đã đạt được nhiều thành tích mang tính đột phá. Trong thành tích chung đó có đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, lực lượng tiên phong trong phát triển kinh tế bền vững, tạo diện mạo mới cho thành phố. Đối với tổ chức hội, chúng tôi thường xuyên nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Thành ủy, UBND thành phố bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như: Quan điểm đồng hành, chia sẻ cùng doanh nghiệp; xây dựng nội dung phối hợp, thường xuyên đối thoại giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính... Dù bao nhiêu năm tiếp theo, môi trường cạnh tranh khá khốc liệt, doanh nghiệp, doanh nhân rất cần Đảng bộ, chính quyền thành phố tiếp tục có những chiến lược phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, doanh nhân phát triển và cống hiến nhiều hơn nữa.

Bà Tạ Thị Thanh Vân, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp Toàn Vân, thành phố Thái Bình



Với hơn 20 năm có mặt tại Thái Bình, hiện chúng tôi đang là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, đạt tiêu chuẩn VietGAP, Global GAP, mang lại sản phẩm sạch cho thị trường và mở hướng đi mới, giúp nông dân Thái Bình làm giàu từ nông nghiệp. Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Công ty luôn nhận được sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền thành phố bằng những việc làm cụ thể như các thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, miễn tiền sử dụng đất... Chúng tôi mong muốn Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ lựa chọn được những đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa mới tài - đức vẹn toàn; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, đặc biệt là tạo cơ chế thuận lợi cho doanh nghiệp; hỗ trợ, giúp đỡ doanh nghiệp vượt qua những khó khăn để bảo đảm phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đảng viên, thanh niên phát triển kinh tế giỏi Phạm Đình Chinh, Bí thư Chi đoàn tổ 6, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình



Trong nhiệm kỳ tới, tôi mong muốn Đảng bộ thành phố tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh niên, đặc biệt là đẩy mạnh các phong trào, hoạt động như đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp thông qua nhiều cơ chế hỗ trợ vốn, khoa học kỹ thuật để đoàn viên, thanh niên phát triển kinh tế ngay tại địa phương. Chú trọng công tác phát triển đảng đối với đoàn viên, thanh niên và công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ trẻ để họ luôn phát huy tinh thần của tuổi trẻ là được dẫn đầu và cống hiến.

Ông Trịnh Hải Lưu, tổ 6, phường Kỳ Bá thành phố Thái Bình



Thành phố những năm gần đây đổi khác rất nhiều, đường phố khang trang, sạch đẹp, không gian đô thị được mở rộng. Chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên. Các chế độ, chính sách đối với người và gia đình có công, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn được thành phố quan tâm. Tôi muốn gửi gắm kỳ vọng đến Đại hội là làm sao bầu được đồng ngũ cán bộ vững vàng về mọi mặt, trong đó lấy đạo đức làm nền tảng, nhất là phải thực sự học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phải lấy dân làm gốc, gần gũi, sâu sát quần chúng...

ĐỨC DUNG